

Số: 12

Ngày 28/3/2022

Bản tin hàng tuần
ra ngày thứ Hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

1. Chính phủ thống nhất 05 dự án Luật trong phiên họp tháng 3/2022.
2. Hoàn thành tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trước tháng 9/2022.
3. Phân đấu đến năm 2030 thu nội địa đạt gần 87% tổng thu ngân sách Nhà nước.
4. 04 nguyên tắc giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài.
5. Sửa đổi tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với chức danh Giảng viên cao đẳng sư phạm.
6. Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực.
7. Mức hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng dân tộc thiểu số.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Các phóng viên tin, ảnh, truyền hình chuyên trách của TTXVN có được hưởng thanh toán cước phí Internet không?
2. Đối tượng nào của TTXVN được hưởng tiền nhuận bút?
3. Đối tượng nào của TTXVN được hưởng tiền thù lao?
4. Những đối tượng nào của TTXVN được thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi đi nghỉ phép năm?

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. CHÍNH PHỦ THỐNG NHẤT 05 DỰ ÁN LUẬT TRONG PHIÊN HỌP THÁNG 3/2022

Ngày 16/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 37/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2022.

Cụ thể, Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung của dự án Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi). Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan hoàn thiện dự án Luật, tập trung vào các nội dung sau đây: Vấn đề sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; Rà soát các quy định của điều khoản chuyển tiếp, bảo đảm phù hợp và khả thi.

Bên cạnh đó, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết, mục đích xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ, tiếp tục lấy thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức liên quan hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); phạm vi điều chỉnh của Luật cần bao quát đến cả 3 đối tượng là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Ngoài ra, Chính phủ cũng thông qua đề nghị xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường

bộ; dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Ngày 16/3/2022.

2. HOÀN THÀNH TIÊM VẮC XIN COVID-19 CHO TRẺ TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI TRƯỚC THÁNG 9/2022

Ngày 17/3/2022, Chính phủ đã ra Nghị quyết 38/NQ-CP về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 như sau: Đến hết quý I/2022, hoàn thiện việc tiêm vắc xin mũi 02 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 03 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm; bảo đảm đủ vắc xin và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9/2022; giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19/1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của Châu Á; 100% người mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định...

Bên cạnh đó, Chương trình đề ra các nhiệm vụ và giải pháp gồm: Triển khai việc tiêm vắc xin bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể, tăng cường vận động người dân tiêm vắc xin; khẩn trương nghiên cứu tiêm vắc xin mũi thứ 4 cho người lớn và mũi thứ 3 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi và tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi; triển khai

ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin về người dân đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19; tiếp cận sớm với các thuốc điều trị đặc hiệu COVID-19, tạo mọi điều kiện thúc đẩy nhanh nhất việc sản xuất, chuyển giao công nghệ, gia công thuốc điều trị COVID-19 tại Việt Nam...

Ngoài ra, cần thúc đẩy mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số y tế quốc gia, đẩy mạnh hoạt động đăng ký, khám bệnh, chữa bệnh từ xa (nhất là theo dõi và chăm sóc sức khỏe người mắc COVID-19 tại nhà); hoàn thiện và đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Kịp thời xây dựng phương án, kế hoạch, giải pháp phù hợp để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 17/3/2022.

3. PHÂN ĐẦU ĐẾN NĂM 2030 THU NỘI ĐỊA ĐẠT GẦN 87% THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 21/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 368/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030.

Theo đó, các mục tiêu cụ thể của Chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 như sau: Tỷ trọng huy động vào ngân sách Nhà nước bình quân không thấp hơn 16% GDP, trong đó, tỷ lệ huy động từ thuế, phí khoảng 13 – 14% GDP; tỷ trọng thu nội địa

trong tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 85 – 86%; phân đầu tăng thu, tiết kiệm chi, giảm bội chi ngân sách nhà nước khoảng 3,7% GDP.

Mục tiêu đến năm 2030: Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 14 - 15% GDP; tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 86 - 87%; nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP; quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP, trong đó, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 25% GDP...

Để thực hiện các mục tiêu trên cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp như sau: cần hoàn thiện chính sách huy động các nguồn lực tài chính quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ, hiệu quả bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, cải thiện dự địa tài khóa; hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh thực hiện cơ chế và giao tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập; thúc đẩy xã hội hóa cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; đẩy nhanh việc xử lý nợ, thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hiệu quả, công khai, minh bạch...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/3/2022.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

4. 04 NGUYÊN TẮC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Ngày 14/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT về hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư này quy định về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Việc giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Theo đó, việc giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài phải đảm bảo các nguyên tắc: Đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy định pháp luật; không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra; phối hợp trong theo dõi, kiểm tra, đánh giá; kịp thời, khách quan, chính xác và nghiêm minh; công khai, minh bạch, không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, dự án đang trong quá trình giám sát, đánh giá.

Trong đó, tùy theo nội dung và tình hình thực tế, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; hoặc thông qua báo cáo; hoặc tổ chức đoàn kiểm tra, đoàn công tác; hoặc kết hợp các cách thức kiểm tra nêu trên.

Một số nội dung kiểm tra tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài như: tiến độ góp vốn điều lệ,

tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã đăng ký; tình hình góp vốn pháp định; tiến độ triển khai dự án; việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; việc thực hiện các quy định pháp luật; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2022.

5. SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CHỨC DANH GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG SỰ PHẠM

Ngày 04/3/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo đó, sửa đổi tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với chức danh Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III), Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) và Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I). Cụ thể, với cả 3 chức danh nêu trên, chỉ cần có chung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm, thay vì từng loại

chứng chỉ bồi dưỡng riêng biệt với mỗi chức danh như quy định hiện hành.

Tương tự, với các chức danh Giảng viên (hạng III), Giảng viên chính (hạng II), Giảng viên cao cấp (hạng I), chứng chỉ bồi dưỡng được yêu cầu chung là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học, thay vì yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng riêng theo từng hạng như quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định trước ngày 30/6/2022 được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học, không phải học chương trình bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/4/2022.

6. QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC

Ngày 18/02/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực.

Theo đó, trường hợp nguyên liệu đóng gói và bao bì đóng gói hàng hóa nhằm mục đích vận chuyển, không xét đến khi xác định xuất xứ hàng hóa. Trường hợp hàng hóa được tính theo tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực, trị giá của nguyên

liệu đóng gói và bao bì đóng gói hàng hóa nhằm mục đích bán lẻ được xem là có xuất xứ hoặc không có xuất xứ, tùy từng trường hợp cụ thể, khi tính hàm lượng giá trị khu vực của hàng hóa...

Để xác minh xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, cơ quan có thẩm quyền của nước thành viên nhập khẩu tiến hành kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa theo các hình thức sau: gửi văn bản yêu cầu nhà nhập khẩu cung cấp thêm thông tin; gửi văn bản yêu cầu nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất cung cấp thêm thông tin; gửi văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức cấp C/O hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước thành viên xuất khẩu cung cấp thêm thông tin...

Cơ quan hải quan của nước thành viên nhập khẩu có thể tạm ngừng cho hưởng ưu đãi thuế quan trong khi chờ kết quả xác minh xuất xứ hàng hóa. Nước thành viên nhập khẩu cho phép thông quan hàng hóa nhưng có thể yêu cầu việc thông quan cần tuân thủ theo quy định trong nước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2022.

7. MỨC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ngày 04/3/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 15/2022/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo đó, chi hỗ trợ thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như sau, hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất tại hiện trường, nhưng không quá 30 triệu đồng/khóa đào tạo, tối đa 05 khóa/mô hình.

Thêm đó, hỗ trợ 100% chi phí hợp đồng đặt hàng các cơ sở viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển sản phẩm dịch vụ nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng và tối đa 05 hợp đồng/mô hình. Hỗ trợ 75% chi phí thiết kế bao bì, nhãn mác, quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tối đa 150 triệu đồng/mô hình.

Về chi hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, hỗ trợ 100% chi phí giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm nhưng không quá 126 triệu đồng/ha. Với các dự án trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao, Nhà nước hỗ trợ 01 lần tối đa 80% chi phí sản xuất giống gốc, và 50% chi phí sản xuất giống thương phẩm...

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/5/2022.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG VÀ LUÂN CHUYỂN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN

Trong những năm qua, thư viện lưu động và hoạt động luân chuyển tài nguyên thông tin đã và đang trở thành một trong những mô hình phát triển văn hóa đọc mang lại hiệu quả, thiết thực phục vụ cộng đồng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Dự thảo gồm 13 điều hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển thông tin; trách nhiệm của tổ

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Hoạt động thư viện lưu động là hoạt động phục vụ ngoài trụ sở của thư viện được triển khai thông qua sử dụng các trang thiết bị và phương tiện vận tải nhằm cung cấp trực tiếp tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện sản phẩm và dịch vụ thư viện phục vụ người sử dụng. Luân chuyển tài nguyên thông tin là hoạt động được triển khai ngoài trụ sở thư viện hoặc thông qua không gian mạng, được thực hiện bằng việc vận chuyển hoặc liên thông, chia sẻ các loại hình tài nguyên thông tin bao gồm tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe nhìn, tài liệu số, tài liệu vi dạng, vi phim, vi phiếu, tài liệu đặc biệt cho người khuyết tật và các tài

liệu dữ liệu khác đến thư viện hoặc các điểm có phục vụ sách, báo khác (sau đây gọi là điểm luân chuyển) để phục vụ người sử dụng. Hoạt động được triển khai qua không gian mạng, thông qua việc liên thông, chia sẻ tài nguyên thông tin dạng số của thư viện đến điểm luân chuyển để phục vụ người sử dụng được gọi là luân chuyển tài nguyên thông tin dạng số.

Thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin lấy người sử dụng thư viện là trung tâm; thường xuyên đổi mới sáng tạo về quy trình cung ứng sản phẩm và dịch vụ, chủ động kịp thời, linh hoạt, bảo đảm cung cấp cơ hội tiếp cận với tài nguyên thông tin và sản phẩm, dịch vụ của thư viện phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho mọi đối tượng, đặc biệt là thiếu nhi, người cao tuổi và người khuyết tật.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, các thư viện lựa chọn phương tiện hoạt động thư viện lưu động phù

hợp bao gồm: xe ô tô, thuyền, xe đẩy hoặc các phương tiện khác. Phương tiện phục vụ cho hoạt động thư viện lưu động phải bảo đảm có đầy đủ không gian để lưu giữ tài liệu, máy tính và trang thiết bị, băng rôn, khẩu hiệu và các vật dụng phục vụ cho hoạt động tác nghiệp của thư viện lưu động; có máy tính có kết nối internet và các vật dụng hỗ trợ cung ứng sản phẩm và dịch vụ thư viện lưu động; có trang thiết bị hỗ trợ phát điện, âm thanh, đèn chiếu sáng. Khuyến khích các thư viện áp dụng các tiêu chuẩn đối với phương tiện phục vụ thư viện lưu động để nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng sản phẩm và dịch vụ phục vụ người sử dụng.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ để lấy ý kiến đóng góp của bộ, ngành, địa phương và người dân đến tháng 5 năm 2022 để hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: Các phóng viên tin, ảnh, truyền hình chuyên trách của TTXVN có được hưởng thanh toán cước phí Internet không?

Trả lời: Các phóng viên tin, ảnh, truyền hình chuyên trách phục vụ hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ được khoán thanh toán cước phí Internet để thực hiện công tác chuyên môn là 200.000 đồng/tháng. Điều này được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số

18/QĐ-TTX của TTXVN ban hành ngày 07/3/2022.

2. Hỏi: Đối tượng nào của TTXVN được hưởng tiền nhuận bút?

Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 01/QĐ-TTX của TTXVN ban hành ngày 17/01/2022 quy định đối tượng hưởng nhuận bút là phóng viên, biên tập, biên dịch, hiệu đính, quay phim, đạo diễn... trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm thông tin thông tấn được trả nhuận bút cho những sản phẩm vượt định

mức quy định theo hình thức chấm điểm tin, bài, ảnh.

3. Hỏi: *Đối tượng nào của TTXVN được hưởng tiền thù lao?*

Tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 01/QĐ-TTX của TTXVN ban hành ngày 17/01/2022 quy định đối tượng hưởng thù lao là người thuộc TTXVN thực hiện các công việc liên quan đến sản phẩm thông tin thông tấn (là công chức, viên chức thuộc các đơn vị giúp việc, phục vụ thông tin và người lao động khác của TTXVN) ngoài định mức được giao và việc chi trả thù lao nhuận bút được xác định theo khung hệ số (hệ số tính theo chất lượng, hiệu quả công việc, ý thức tổ chức kỷ luật; hệ số tính theo lương; hệ số tính theo chức danh công việc).

4. Hỏi: *Những đối tượng nào của TTXVN được thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi đi nghỉ phép năm?*

Trả lời: Theo mục 6.2.1 Khoản 6.2 Điều 6 Quyết định số 01/QĐ-TTX của TTXVN ban hành ngày 17/01/2022 quy định các đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi đi nghỉ phép năm gồm:

- Phóng viên cơ quan thường trú trong nước khi được phân công thường trú tại các địa bàn khác nơi gia đình cư trú, có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng đơn vị dự toán trực tiếp quản lý đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người miền xuôi công tác ở vùng có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005) và người ở cùng có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng đơn vị dự toán trực tiếp quản lý đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán.

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng đơn vị dự toán trực tiếp quản lý hoặc Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm để thăm vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết.

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không thuộc đối tượng quy định nêu trên khi được thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý cho đi nghỉ phép thì không được thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi đi nghỉ phép năm./.